

*
Số 200-KH/ĐU

KẾ HOẠCH

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng

Thực hiện Thông báo số 284-TB/ĐUK, ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết luận kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương. Đảng ủy Sở Công Thương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng đã được chỉ ra tại Thông báo số 284-TB/ĐUK, ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

2. Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; xác định cụ thể nội dung, phân công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở trong việc dự, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng ở các chi bộ được giao phụ trách.

2. Nội dung, biện pháp khắc phục cụ thể

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch này.

Các chi bộ trực thuộc căn cứ vào các nội dung trong Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của chi bộ đã được chỉ ra và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Giao UBKT Đảng ủy Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Đảng ủy Sở báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (b/c),
- UBKT Đảng ủy Khối (b/c),
- UBKT Đảng ủy Sở,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ Sở,
- Lưu ĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**

Nguyễn Sỹ Chín

NỘI DUNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM
(Kèm theo Kế hoạch số 200-KH/ĐU, ngày 29/5/2024 của Đảng ủy Sở Công Thương)

STT	Hạn chế, khuyết điểm	Biện pháp khắc phục	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Việc đánh giá và chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ có 02 kỳ chưa đảm bảo theo Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ	Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo đúng Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Chi bộ Khuyến công	Thực hiện thường xuyên hàng tháng trong năm 2024 và những năm tiếp theo
2	Sở nghị quyết chi bộ nhiều kỳ ghi chưa đảm bảo như: Chưa ghi rõ ý kiến tham gia của đảng viên, ghi kết luận giống nhau	Chỉ đạo các đảng viên tích cực tham gia ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi bộ; ghi chép đầy đủ, trung thực các ý kiến tham gia của các đảng viên; đồng chí chủ trì cuộc họp thực hiện việc kết cuộc họp, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích, gắn với nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên trong chi bộ	Chi bộ Khuyến công	Thực hiện thường xuyên hàng tháng trong năm 2024 và những năm tiếp theo
3	Một số kỳ sinh hoạt chưa triển khai học tập chuyên đề về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng	Triển khai đầy đủ nội dung sinh hoạt, học tập các chuyên đề tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhất là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng	Chi bộ Văn phòng 1, Chi bộ Văn phòng 2	Thực hiện thường xuyên hàng tháng trong năm 2024 và những năm tiếp theo